



Công cụ mới hỗ trợ thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ động vật hoang dã

Tổng cục Môi trường và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam công bố sẽ phát hành gói truyền thông “Thanh thiếu nhi với bảo vệ động vật hoang dã” trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về các vấn đề môi trường và tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD).

Gói truyền thông bao gồm 6 video và 1 bài hát do các bạn Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, thiếu nhi trên toàn quốc thực hiện và hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ. Các tác phẩm này sẽ trình bày nhiều thông điệp khác nhau xoay quanh các hậu quả tiêu cực của tiêu thụ ĐVHD bất hợp pháp và khuyến khích bảo vệ ĐVHD trong môi trường tự nhiên.

Những sản phẩm truyền thông này là những tác phẩm đã đạt giải trong cuộc thi "Thanh thiếu thi với bảo vệ ĐVHD" - một trong những hoạt động phối hợp giữa Tổng cục môi trường và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức vào tháng 5-2014 hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/05). Các tác phẩm đạt giải được Hội đồng giám khảo bao gồm các nhà bảo tồn, nghệ sĩ chuyên nghiệp, dựa trên tiêu chí về thông điệp và cách trình bày sáng tạo

Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp để phát hành các gói truyền thông này tới các câu lạc bộ tình nguyện và các nhóm thanh niên trong cả nước, để hỗ trợ các nhà lãnh đạo môi trường trẻ trong việc thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ ĐVHD.

Chúng tôi ủng hộ mọi người sử dụng và chia sẻ video, bài hát để giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực trong việc bảo vệ ĐVHD. Các tài liệu có thể được quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông, trang web của các trường học và các trường đại học, chia sẻ trên các diễn đàn online, trình chiếu trong hội thảo và các cuộc họp, câu lạc bộ về môi trường, vv.

Gói truyền thông bao gồm những tác phẩm sau:

STT	Tiêu đề	Tác giả	Giải thưởng
1	Thần dược có thực sự tồn tại bên trong cơ thể động vật hoang dã!?	Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã - Chi nhánh Đồng Nai	Đặc biệt
2	Ca khúc: vì sự sống những loài thú hoang	Nguyễn Duy Khoái	Nhất
3	Bạn có biết!?"Chúng ta đã Sống như thế nào!?"	Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã	Nhi

4	Khi động vật lên tiếng	Chi hội thanh niên vận động hiến máu 7/4	Nhi
5	Câu chuyện của người thợ săn	Phòng Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập	Ba
6	Siêu nhân Gấu	Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã	Ba
7	Draw the wildlife	Nhóm Voi Con GiGi	Ba

Việc xây dựng và phát hành gói truyền thông đa phương tiện này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài ĐVHD” (Dự án WLC), do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới.

Các thông tin khác, vui lòng liên hệ:

Cục bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

ĐT: +84 4 3795 5471;

Email: nguyenvananh.bca@gmail.com